



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết tâm thúc đẩy tiến độ thu hồi đất, triển khai các dự án tại khu vực Cồn Xanh

THANH THÚY



Đổng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Khánh Toàn phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh VIẾT DUY)

Sáng 7/1, Ban TVTU tổ chức hội nghị nghe báo cáo và chỉ đạo công tác thu hồi đất nhằm triển khai các dự án của Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh (Nghĩa Hưng). Các đồng chí: Đặng Khánh Toàn, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chính, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện các

Ban Xây dựng Đảng Trung ương (theo dõi tỉnh); các đồng chí Ủy viên Ban TVTU; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Tại hội nghị, Thường trực Huyện ủy Nghĩa Hưng đã báo cáo kết quả công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), thu hồi đất và phương án bảo vệ thi công các dự án tại khu vực Cồn Xanh; Công an tỉnh báo cáo tình hình bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực Cồn Xanh. Theo đó, công tác

GPMB đã đạt nhiều kết quả tích cực, chính quyền đã bàn giao mặt bằng cho dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn và đang khẩn trương hoàn thành các phần việc liên quan để thu hồi đất cho hai dự án còn lại, với 90% khối lượng công việc đã hoàn thành. Đại diện các sở, ban, ngành, địa phương liên quan, các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Thường trực Tỉnh ủy đã thảo luận, đánh giá, thống nhất xác định các phần việc trọng tâm, cần lưu ý để tiếp tục bảo đảm

thực hiện công tác GPMB tại khu vực Cồn Xanh một cách bài bản, thận trọng, theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Khánh Toàn đánh giá cao các phương pháp đã thực hiện trong công tác GPMB và khẳng định: Thời gian qua, cả hệ thống chính trị của tỉnh đã quyết tâm chung sức, đồng lòng vào cuộc, huy động sự ủng hộ, đồng tình của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân triển khai các phần việc liên quan để thực hiện các dự án thép xanh của Tập đoàn Xuân Thiện. Quá trình triển khai thực hiện các nhóm dự án của Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh, tỉnh đã bám sát và thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ; xem xét, đánh giá thận trọng, kỹ lưỡng và triển khai các dự án theo đúng quy hoạch, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Nhờ đó, công tác GPMB các dự án đã chuyển biến tích cực, rõ nét.

Đổng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh: Ban TVTU một lần nữa khẳng định, tỉnh coi các dự án của Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh là nhóm dự án trọng điểm, có ý nghĩa động lực, tạo nền tảng phát triển công nghiệp công nghệ cao, thúc đẩy

(Xem tiếp trang 3)

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025

Tin, ảnh: XUÂN THU



Đổng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chính trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023 của Chính phủ cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Chiều 7/1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2024; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Đổng chí Lê Quốc Chính, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị. Đổng chí Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Hoàng Nguyễn Dự, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện Ban Tổ chức Trung ương.

Năm 2024, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã chủ động tham mưu, hướng dẫn triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra. Trong đó, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh tiếp tục tham mưu quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận... của Trung ương, của Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 (khóa XIII). Chủ động tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp

(Xem tiếp trang 4)

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2025

ĐỨC TOÀN và HỒNG MINH

Ngày 7/1, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động ngân hàng năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Năm 2024, hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì ổn định, an toàn và đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng nguồn vốn huy động đạt 129.795 tỷ đồng, tăng 7,4% so với đầu năm. Dự nợ tín dụng đạt 124.067 tỷ đồng, tăng 19,8%, vượt xa mức tăng trưởng tín dụng toàn quốc (15%). Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp, chất lượng tín dụng được đảm bảo. Lãi suất cho vay được điều chỉnh giảm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và

người dân tiếp cận vốn, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt và chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng được đẩy mạnh, với các ứng dụng hiện đại như thanh toán trực tuyến qua sinh trắc học và cho vay điện tử. Trong năm, trước ảnh hưởng của cơn bão số 3 và mưa lũ, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khắc phục khó khăn. Đến nay, 117 khách hàng đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ với tổng dư nợ 11,2 tỷ đồng; 67 khách hàng được miễn, giảm lãi vay với dư nợ 47 tỷ đồng;

(Xem tiếp trang 4)

Năm 2024, vốn FDI giải ngân cao kỷ lục

Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa cho biết, trong cả năm 2024, vốn thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài (FDI) ước đạt khoảng 25,35 tỷ USD, tăng 9,4% so với năm trước đó, đánh dấu mức giải ngân cao nhất từ trước đến nay.

Lũy kế đến ngày 31/12, cả nước có 42.002 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 502,8 tỷ USD, trong đó vốn thực hiện đạt gần 322,5 tỷ USD,

tương đương 64,1% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Tổng vốn FDI đăng ký mới, điều chỉnh, góp vốn, mua cổ phần và phần vốn góp từ đầu năm đến nay đạt gần 38,23 tỷ USD.

Đồng thời, khu vực FDI tiếp tục ghi nhận những đóng góp quan trọng trong hoạt động xuất nhập khẩu. Xuất khẩu, bao gồm dầu thô, ước đạt gần 290,8 tỷ USD, tăng 12,2% so với năm 2023,

(Xem tiếp trang 4)

Nhiều vùng biển động, gió mạnh cấp 6

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng ngày 9/1, bộ phận không khí lạnh tăng cường này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt được tăng cường và ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại.

(Xem tiếp trang 4)

Hưởng đến mục tiêu phát triển toàn diện cho trẻ em

Bài và ảnh: MINH TÂN

Trong những năm qua, công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, cùng sự hưởng ứng tích cực của toàn xã hội, triển khai hiệu quả nhiều chương trình, đề án, kế hoạch, chính sách, bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, phù hợp, hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện cho trẻ em.

Toàn tỉnh hiện có trên 486 nghìn trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 26% dân số toàn tỉnh, trong đó có gần 181 nghìn trẻ em dưới 6 tuổi; 4.432 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; 20.149 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt (như: mồ côi cả cha và mẹ, bị bỏ rơi, khuyết tật, trẻ em phải làm việc nặng nhọc, bị xâm hại). Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội

(Xem tiếp trang 3)



Đổng chí Trần Lê Đoàn, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong dịp Tết Trung thu 2024.



Venezuela cắt đứt quan hệ ngoại giao với Paraguay

Ngày 6/1, Chính phủ Venezuela tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Paraguay.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao

Venezuela nêu rõ, nhằm thực hiện quyền chủ quyền của nước này, đã quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Paraguay và tiến hành rút về nước ngay lập tức các nhân viên ngoại giao được công nhận của mình tại Paraguay.

Quyết định của Chính phủ Venezuela được đưa ra nhằm phản đối việc Tổng thống Paraguay bày tỏ

(Xem tiếp trang 4)



Thái Nguyên 91 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được đánh giá xếp loại

Năm 2024, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành thẩm định, đánh giá xếp loại, xác nhận

chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn tại 111 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh, đạt 100% kế hoạch. Cụ thể, ngành đánh giá, xếp loại 91 cơ sở, trong đó có 32 cơ sở xếp loại A, 58 cơ sở xếp loại B, 1 cơ sở xếp loại C. Ngoài ra, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 36 cơ sở.

Để các mặt hàng nông sản

(Xem tiếp trang 2)

Ngân hàng chung tay xử lý tài khoản không chính chủ

Bài và ảnh: ĐỨC TOÀN



Nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam Chi nhánh Nam Định hướng dẫn khách hàng cập nhật sinh trắc học trên điện thoại thông minh.

Thông tư 17/2024/TT-NHNN và Thông tư 18/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng được xem là động thái quyết liệt nhằm xử lý tài khoản không chính chủ hay còn gọi là tài khoản "rác", tài khoản "ma". Việc xử lý tài khoản này của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) rất cần thiết bởi thực tế thời gian qua xảy ra nhiều vụ lừa đảo chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng nhưng không đòi lại được.

Để hạn chế, giảm thiểu các rủi ro liên quan đến vấn đề an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng trên không gian mạng, trong thời gian qua, ngành Ngân hàng đã chủ động triển khai các nhóm giải pháp chính, gồm: Hoàn thiện cơ chế, chính sách và chỉ đạo thực hiện; triển khai các giải pháp công nghệ và cơ chế phối hợp; tuyên truyền, cảnh báo phòng, chống tội phạm lừa đảo; phối hợp với các cơ quan chức năng trong phòng, chống lừa đảo qua mạng. Trong đó, ngày 18/12/2023, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 2345/QĐ-NHNN về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng (Quyết định 2345), có hiệu lực từ 1/7/2024. Quyết định 2345 giải quyết 2 điểm quan trọng, đó là chấm dứt tình trạng mở tài khoản bằng giấy tờ giả; hai là xóa bỏ việc mở tài khoản bằng giấy tờ thật nhưng không phải do chính chủ mở. Việc xác thực sinh trắc học theo yêu cầu của Quyết định 2345 sẽ xác định đúng tài khoản, đúng người có Căn cước công dân được Bộ Công an cấp. Mục tiêu ban hành Quyết định 2345/QĐ-NHNN hướng tới bảo đảm người giao dịch ngân hàng trực tuyến là chính chủ nhằm bảo vệ khách hàng, góp phần giảm thiểu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng, cũng như phòng ngừa những vụ việc cho thuê, mượn, mua bán tài khoản thanh toán, ví điện tử sử dụng cho mục đích bất hợp pháp.

Bên cạnh đó, NHNN cũng ban hành Thông tư 18/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng có hiệu lực từ ngày 1/7/2024. Trong đó có quy định về thủ tục phát hành thẻ (Điều 9) và quy định về việc phát hành thẻ bằng phương tiện điện tử (Điều 10). Cụ thể, tổ chức phát hành thẻ phải thu thập các tài liệu, thông tin, dữ liệu nhằm nhận biết khách hàng và thông tin sinh trắc học của chủ thẻ đối với khách hàng cá nhân, thông tin sinh trắc học của đại diện hợp pháp đối với khách hàng tổ chức. Các quy định tương tự cũng được áp dụng với khách hàng đăng ký mở ví điện tử bằng phương tiện điện tử. Theo các chuyên gia, quy định này nhằm xác định chính chủ mở tài khoản, là bộ lọc tốt để tránh xuất hiện tài khoản rác, không chính chủ. Ngoài ra, quy định Thông tư 17/2024/TT-NHNN và Thông tư 18/2024/TT-NHNN của NHNN về việc mở, sử dụng tài khoản thanh toán và hoạt động thẻ ngân hàng nhằm tăng cường an toàn, bảo mật, từ ngày 1/1/2025, chủ tài khoản thanh toán/chủ thẻ ngân hàng không thể thực hiện các giao dịch trực tuyến rút tiền, chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, nạp tiền... và giao dịch chuyển/rút tiền tại ATM nếu chưa hoàn thành đối chiếu đúng đắn; Chưa cập nhật, tiện ích bổ sung thông tin mới thay thế cho giấy tờ tùy thân (chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu/thị thực) đã hết hiệu lực.

Cùng với đó, với những quy định khi Nghị định 52/2024/NĐ-CP có hiệu lực được kỳ vọng sẽ giúp "dọn dẹp" tài khoản ngân hàng mà tội phạm sử dụng với mục đích lừa đảo. Cụ thể, tại Điều 12 Nghị định 52 về việc đóng tài khoản

thanh toán sẽ được thực hiện khi chủ tài khoản vi phạm hành vi bị cấm như: mở tài khoản mạo danh, mua, bán cho thuê, cho mượn tài khoản; lấy cắp, mua, bán thông tin tài khoản; sử dụng tài khoản thanh toán để đánh bạc, gian lận, lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác. Lãnh đạo một ngân hàng thương mại cho biết: Trước đây, nếu nghi ngờ một tài khoản được dùng vào việc lừa đảo nhưng chưa có kết luận cũng như quyết định chính thức từ cơ quan điều tra thì ngân hàng cũng không được phép hạn chế dòng tiền ra, vào tài khoản đó. Nhưng kể từ ngày 1/7/2024, ngân hàng hoàn toàn có thể "thắt tay" hơn với các tài khoản này. Ngoài ra, với quy định xác thực sinh trắc học khi chuyển tiền có giá trị lớn còn có thể giúp "dọn dẹp" các tài khoản "ảo", tài khoản "rác" vốn vẫn là một trong những khó khăn trong quản lý tài khoản khách hàng của các ngân hàng thời gian qua. Lợi dụng tính ẩn danh không biên giới của không gian mạng, các đối tượng tội phạm dễ dàng đóng giả những vai khác nhau, từ công an, viện kiểm sát, nhân viên thuế... để tiếp cận lừa người dân. Việc kẻ xấu mạo danh người từ các cơ quan này để lừa đảo người dân chiếm đoạt tài sản dù đã được các phương tiện truyền thông liên tục cảnh báo nhắc nhở nhưng vẫn có nhiều trường hợp bị mắc bẫy.

Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Nam Định, nhằm đảm bảo tất cả khách hàng là người Việt Nam và người nước ngoài đang sử dụng dịch vụ Agribank Plus đều cập nhật được dữ liệu sinh trắc học, Chi nhánh đã liên tục truyền thông hướng dẫn đa kênh báo chí, truyền hình, email, sms, push app... kèm các minh họa cụ thể để khách hàng có thể tự thao tác và thực hiện. Nếu khách hàng không tự thao tác được, các tư vấn viên tại quầy giao dịch hay chuyên viên khách hàng cũng cần thiết bị đọc chip chuyên dụng sẵn sàng đáp ứng và hỗ trợ khách hàng. Để đảm bảo các giao dịch thanh toán điện tử hoặc rút tiền tại hệ thống ATM không bị gián đoạn sau ngày 1/1/2025, Agribank Chi nhánh tỉnh Nam

Định cũng có nhiều thông báo khuyến cáo khách hàng cần nhanh chóng hoàn tất đối chiếu khớp đúng giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học của chủ tài khoản/thẻ. Tại các phòng giao dịch của Agribank tại thành phố Nam Định và các huyện: Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng, Nam Trực, Trực Ninh, Xuân Trường, Agribank Chi nhánh tỉnh Nam Định đều bố trí cán bộ, nhân viên hỗ trợ giúp đỡ khách hàng đăng ký và cập nhật dữ liệu sinh trắc học không chỉ các ngày làm việc trong tuần mà còn cả những ngày thứ 7 và chủ nhật. Việc triển khai sinh trắc học của các ngân hàng trong đợt 2 này có nhiều thuận lợi, do Chi nhánh đã có kinh nghiệm triển khai từ đợt thực hiện sinh trắc học cho các giao dịch trực tuyến trên 10 triệu đồng và tổng giá trị giao dịch trên 20 triệu đồng trong ngày.

Ngoài ra, các tổ chức tin dụng trên địa bàn đã tích cực triển khai các quy định liên quan đến hoạt động thanh toán, trong đó việc hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng đăng ký, sử dụng dịch vụ xác thực bằng sinh trắc học bước đầu đạt kết quả. Tại Nam Định, tính đến ngày 6/12/2024 có tổng số 672.773 hồ sơ khách hàng đã được đối chiếu thông tin sinh trắc học với Căn cước công dân gắn chip hoặc tài khoản VNeID, trong đó 671.673 khách hàng cá nhân; tỷ lệ khách hàng cá nhân 62,75% (so với số khách hàng cá nhân phát sinh giao dịch trong vòng 12 tháng gần nhất trên kênh online) đã được chi nhánh các TCTD trên địa bàn đối chiếu thông tin sinh trắc học.

Thời gian tới, các ngân hàng sẽ tập trung đầu tư nâng cấp hệ thống, đặc biệt là hệ thống xác thực sinh trắc học, eKYC để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động gian lận, giả mạo khi mở và sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng; Loại bỏ các tài khoản không chính chủ đảm bảo theo quy định. Tăng cường công tác hậu kiểm việc mở tài khoản, thẻ ngân hàng qua eKYC; kết nối nền tảng trực tuyến hệ thống cơ sở dữ liệu cảnh báo danh sách tài khoản ngân hàng, ví điện tử liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật của Bộ Công an để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn thu hồi tài sản cho khách hàng ■

NGHỊ QUYẾT Quy định chính sách tín dụng ưu đãi giải quyết việc làm bền vững trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2024-2030

(Số: 142/2024/NQ-HĐND, ngày 10 tháng 12 năm 2024)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH KHOẢ XIX, KỲ HỌP THỨ 22

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 13 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Luật Cư trú ngày 13 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

Căn cứ Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

Căn cứ Thông tư số 62/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2002 và Quyết định số 30/2015/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 11/2017/TT-BTC

ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

Căn cứ Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc định giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật;
Xét Tờ trình số 192/TT-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách tín dụng ưu đãi giải quyết việc làm bền vững trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2024-2030; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quy định chính sách tín dụng ưu đãi giải quyết việc làm bền vững trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2024-2030, như sau:

- Phạm vi điều chỉnh
Quy định chính sách tín dụng ưu đãi giải quyết việc làm bền vững trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2024-2030, gồm: Cho vay đối với người lao động, học sinh, sinh viên đi làm việc, học tập, đào tạo nghề ở nước ngoài; cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trong nước.
2. Đối tượng áp dụng
a) Người lao động từ đủ 18 tuổi thường trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Nam Định đi làm việc ở nước ngoài theo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hoặc theo thỏa thuận ký kết về hợp tác lao động thời vụ giữa chính quyền tỉnh Nam Định với chính quyền địa phương ở nước ngoài.
b) Học sinh, sinh viên thường trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Nam Định, tham gia các chương trình đào tạo theo thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với nước tiếp nhận hoặc đi học tập, đào tạo nghề tại các trường đại học, cao đẳng ở nước ngoài có ký kết hợp tác giữa 2 bên đào tạo.
c) Người lao động từ đủ 18 tuổi thường trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Nam Định có nhu cầu vay vốn tạo việc làm, duy trì hoặc mở rộng việc làm trong nước.
d) Không áp dụng đối với người lao động, học sinh, sinh viên đang hưởng chính sách tín dụng ưu đãi hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm, nguồn vốn do Ngân hàng Chính sách xã hội huy động hoặc đang được hưởng chính sách hỗ trợ vay vốn đi lao động ở nước ngoài.

CHỦ TỊCH
Lê Quốc Chính
(Còn nữa)
(Do khuôn khổ tờ báo, phần các phụ lục kèm theo Nghị quyết này, mời bạn đọc xem trên Báo Nam Định điện tử tại địa chỉ: www.baonamdinh.vn).

“VỮNG BƯỚC ĐẾN TRƯỜNG” Gói hỗ trợ 3 tỷ đồng tiếp sức giấc mơ đại học

Với mục tiêu tiếp sức cho các bạn trẻ trên con đường học tập, Tỉnh Đoàn Nam Định với chính thức khởi động chương trình “Vững bước đến trường”. Đây là một sáng kiến hỗ trợ

cho vay học phí đại học với lãi suất 0%, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp giảm bớt gánh nặng kinh tế cho các gia đình khó khăn. Chương trình dành nguồn lực đặc

biệt với tổng giá trị gói hỗ trợ lên tới 3 tỷ đồng, cung cấp mức vay tới đa 20 triệu đồng/năm học cho mỗi sinh viên. Đặc biệt, sinh viên tham gia chỉ cần hoàn trả khoản hỗ trợ sau hai năm kể từ ngày tốt nghiệp, tạo điều kiện để các bạn tập trung học tập mà không phải lo lắng về gánh nặng tài chính.

Niềm vui từ các học sinh, sinh viên

Em Cao Danh Thế An, lớp 12 Hoá, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong chia sẻ: “Chương trình thực sự là món quà quý giá với chúng em. Nó không chỉ giúp em cảm thấy tự tin hơn khi bước vào cánh cửa đại học mà còn thể hiện sự quan tâm của xã hội đối với thế hệ trẻ. Em hy vọng có thể sử dụng cơ hội này để thực hiện ước mơ của mình”. Đối với Phạm Quang Minh, sinh viên năm 2 Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định niềm mong đợi lại càng liên với sự nhẹ nhõm về kinh tế: “Gia đình em có hoàn cảnh khó khăn, nên học phí luôn là một áp lực lớn. Nhờ chương trình này, em tin rằng mình có thể tập trung hơn vào việc học, thay vì phải lo lắng tìm cách xoay xở tài chính mỗi kỳ học”. Em Nguyễn Ngọc Khánh, sinh viên đang học tại Đại học Kinh tế Quốc dân cũng xúc động chia sẻ: “Dù đang học xa nhà, em vẫn cảm thấy tự hào khi là người Nam Định và được thực hưởng giá trị từ một chương

Hiệu quả lâu dài của chương trình

“Vững bước đến trường” không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tài chính mà còn mở ra những cơ hội về phát triển kỹ năng, ngoại ngữ, và việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Với những tiêu chí rõ ràng và quy trình xét duyệt minh bạch, chương trình hứa hẹn sẽ là người bạn đồng hành tin cậy của nhiều bạn trẻ. Đồng chí Lâm Tùng, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nam Định cho biết: “Chúng tôi hy vọng chương trình này sẽ không chỉ là một nguồn tài chính hỗ trợ, mà còn là nguồn động lực mạnh mẽ để các em học sinh, sinh viên Nam Định vượt qua khó khăn và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ. Đây là cách tốt nhất để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm đối với thế hệ tương lai của tỉnh nhà và đất nước. Tỉnh Đoàn Nam Định đảm bảo sẽ cùng đồng hành với các bạn học sinh, sinh viên trên hành trình học vấn cũng như phát triển sự nghiệp trong tương lai” ■

(Tiếp theo trang 1)
đưa đến tay người tiêu dùng trong tỉnh đảm bảo chất lượng, an toàn, ngoài việc lấy 129 mẫu giám sát nông sản (vượt 17% kế hoạch), ngành còn xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho 3 cơ sở. Qua đó, nâng tổng số cơ sở được cấp giấy xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn trên địa bàn toàn tỉnh lên 60 cơ sở với 61 chuỗi (47 chuỗi chè; 5 chuỗi rau; 5 chuỗi thịt lợn; 3 chuỗi thịt gà và 1 chuỗi giò chả).

HẢI DƯƠNG Phấn đấu có thêm ít nhất 38 xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu

Tỉnh Hải Dương hiện có 65 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao (chiếm 43,04%) và 19 xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (12,6%). Tỉnh phấn đấu đến hết năm 2025 sẽ có thêm ít nhất 26 xã NTM nâng cao, 12 xã NTM kiểu mẫu.

TIN TRONG NƯỚC

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố gửi danh sách các xã đăng ký phấn đấu xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu năm 2025 về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15/1 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Trước ngày 15/4, hoàn thành việc chỉ đạo, hướng dẫn các xã thiết lập hồ sơ để nghị công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu gửi các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh để tổ chức thẩm định.

Các sở, ngành liên quan chủ động hướng dẫn các địa phương trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để nghị thẩm tra, thẩm định bảo đảm theo đúng thời gian, lộ trình đã đề ra; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND tỉnh và nghiên cứu tham mưu cơ chế, chính sách hỗ trợ các địa phương trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu ■

THÔNG BÁO

Đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Lưu Thị Nga tỉnh Nam Định

Văn phòng công chứng Lưu Thị Nga, tỉnh Nam Định thông báo đăng ký hoạt động như sau:

- Tên văn phòng: Văn phòng công chứng Lưu Thị Nga có trụ sở tại: Tổ dân phố số 3, thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.
- Công chứng viên hành nghề tại Văn phòng công chứng Lưu Thị Nga:
- Ông Nguyễn Hữu Ngạn, sinh năm 1955, Quyết định bổ nhiệm Công chứng viên số 3929/QĐ-BTP ngày 19/09/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
- Bà Lưu Thị Nga, sinh năm 1965;

Quyết định bổ nhiệm Công chứng viên số: 1087/QĐ-BTP ngày 22/06/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

3. Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Lưu Thị Nga số: 20/TP-BKHĐ-CC ngày 03/01/2025.

4. Nơi đăng ký hoạt động: Tổ dân phố số 3, thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

5. Ngày bắt đầu hoạt động: 07/01/2025.

Trần Trọng Cẩm on!
TRƯỜNG VĂN PHÒNG
Nguyễn Hữu Ngạn

CHƯƠNG TRÌNH
VỮNG BƯỚC ĐẾN TRƯỜNG
3 TỶ ĐỒNG
HỖ TRỢ CHO VAY HỌC PHÍ ĐẠI HỌC
LÃI SUẤT 0%

Hình thức: Cho vay tối đa 20.000.000đ/năm. Không lãi suất. Sinh viên cần hoàn trả trong 2 năm kể từ thời điểm tốt nghiệp.

Đối tượng: Sinh viên các trường đại học trên địa bàn tỉnh Nam Định và sinh viên là người Nam Định đang học tập tại các đại học, học viện, trường đại học trên toàn quốc.

Tiền chuẩn:

- Sinh viên năm nhất có điểm trung bình các năm học THPT đạt từ 8,0 trở lên. Sinh viên năm thứ hai trở lên năm cuối có điểm trung bình các năm học trước đạt từ 7,0/10 hoặc 2,8/4 trở lên.
- Lưu ý: Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Xem chi tiết

Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại các trường học dịp Tết Nguyên đán, Lễ hội Xuân 2025

Bài và ảnh: MINH THUẬN

Đồng chí Nguyễn Văn Thuận, Phó Giám đốc Sở GD và ĐT cho biết: Theo kế hoạch, học sinh trên địa bàn tỉnh sẽ được nghỉ tết 9 ngày. Do thời gian nghỉ kéo dài nên để học sinh vui xuân, đón tết lành mạnh, an toàn, tránh xa các tệ nạn xã hội, Sở GD và ĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục (CSGD) quán triệt các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GD và ĐT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành liên quan về đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tại đơn vị trong dịp Tết Nguyên đán, Lễ hội Xuân năm 2025. Các đơn vị tổ chức ký cam kết cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, Nghi định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, không tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ trái phép, công cụ hỗ trợ...; không tham gia các tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực học đường trong dịp tết và Lễ hội Xuân 2025. Duy trì liên lạc thường xuyên giữa nhà trường và gia đình trong việc quản lý, giáo dục học sinh, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh; hướng dẫn, giáo dục học sinh thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; hướng dẫn, khuyến cáo học sinh không sử dụng thực phẩm, đồ uống không có nhãn mác, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy định để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và phòng, chống ngộ độc tiền chất ma túy có trong thực phẩm, các sản phẩm thuốc lá mới, thuốc lá điện tử, các chất kích thích, gây nghiện... Phối hợp chính quyền địa phương, lực lượng công an và các ngành liên quan trong việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ tại CSGD trong dịp tết và lễ hội.

Các trường học căn cứ chỉ đạo của Sở và điều kiện thực tiễn tại địa phương để triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2025. Trên địa bàn xã Kim Thái (Vụ Bản) có chợ Viêng Xuân và Lễ hội Phủ Dầy hàng năm thu hút sự tham gia đông đảo của du khách thập phương,

Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đã tới gần. Để đảm bảo an ninh, an toàn cho học sinh trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2025, Sở GD và ĐT đã có công văn hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTEX) chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện.

tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, thậm chí lậu hàng hóa nguy hiểm như pháo nổ, chất gây nghiện, đồ chơi bạo lực... Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025, UBND huyện Vụ Bản và chính quyền địa phương đã chỉ đạo các CSGD trên địa bàn xã đảm bảo an toàn trường học; trong đó, tập trung phòng chống nguy cơ học sinh sử dụng pháo trái phép, sử dụng chất gây nghiện, hút thuốc lá điện tử, vi phạm các quy định về an toàn giao thông. Trường THCS Kim Thái đã tăng cường tuyên truyền giáo dục cho học sinh nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về an ninh trật tự, an toàn giao thông như: Không điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe; phải đội mũ bảo hiểm đúng quy định khi ngồi sau mô tô, xe máy, xe đạp điện, xe máy điện; phòng, chống cháy nổ; không sản xuất, mua bán, vận chuyển tàng trữ và sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, đèn trời... Ban giám hiệu nhà trường đã giao Đoàn Thanh niên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, giáo dục kỹ năng sống về an toàn giao thông, phòng tránh tác hại của thuốc lá điện tử và phòng,

chống pháo nổ với hình thức phong phú, sinh động như vẽ tranh, tập kịch, thi tìm hiểu...; tổ chức các chương trình văn nghệ, thể thao, hội xuân lành mạnh để tạo không khí vui tươi, định hướng học sinh tránh xa các hoạt động lệch lạc. Tổ chức Đội Thiếu niên tích cực tuyên truyền trên bảng tin, loa phát thanh, các buổi sinh hoạt dưới cờ; các thầy, cô giáo chủ nhiệm thường xuyên nhắc nhở trên nhóm lớp để học sinh tuân thủ quy định pháp luật và giữ gìn trật tự trong kỳ nghỉ tết. Cùng với đó, nhà trường phối hợp Công an xã tổ chức các buổi tuyên truyền bảo đảm an ninh, an ninh trường học; nắm bắt và báo cáo kịp thời các tình huống phát sinh ảnh hưởng đến an ninh trường học; tăng cường kiểm tra, giám sát duy trì kỷ luật và nội quy trường học; thực hiện nghiêm việc nhắc nhở học sinh thực hiện tốt nội quy trước kỳ nghỉ tết; yêu cầu học sinh ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian nghỉ tết. Thực hiện rà soát hệ thống cơ sở vật chất, đảm bảo các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy hoạt động tốt, kiểm tra các khu vực dễ xảy ra nguy cơ cháy nổ như kho, nhà xe, phòng thí nghiệm. Ban giám hiệu

chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm thường xuyên gửi thông báo tới phụ huynh về việc quản lý con em trong thời gian nghỉ tết; đặc biệt lưu ý tránh để học sinh tham gia các hoạt động nguy hiểm như đốt pháo, sử dụng chất cấm; phụ huynh nhắc nhở con em tuân thủ quy định giao thông, không tụ tập gây rối... Các trường THPT, các trung tâm GDNN-GDTEX, các đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 43/CT-UBND ngày 10/12/2024 của UBND tỉnh về việc thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025; Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 04/12/2024 của UBND tỉnh về phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 và văn bản chỉ đạo của Sở GD và ĐT về đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tại các CSGD trong dịp Tết Nguyên đán, Lễ hội Xuân năm 2025. Thấy hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du (Nam Trực) Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ: Nhà trường đã lập kế hoạch trực Tết Nguyên đán, ngày nghỉ lễ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đảm bảo 24/24 giờ trong các ngày nghỉ có người trực để đảm bảo an ninh, an toàn trường



Học sinh Trường THCS Kim Thái (Vụ Bản) ký cam kết thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong dịp Tết Nguyên đán 2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết tâm thúc đẩy tiến độ thu hồi đất, triển khai các dự án tại khu vực Cồn Xanh

(Tiếp theo trang 1)

sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của huyện Nghĩa Hưng và của tỉnh; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, tăng thu ngân sách Nhà nước và nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Ban TVTU tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị trong việc thực hiện công tác thu hồi đất để triển khai thực hiện các dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh là nhiệm vụ trọng tâm, là nhiệm vụ điển hình để rút kinh nghiệm, nhân rộng và làm tốt hơn công tác GPMB phục vụ đầu tư trong tương lai.

Ban TVTU yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh: Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và các thông báo kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo GPMB phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2022-2025 về công tác thu hồi đất thực hiện các dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh. Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh: Chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục tập trung hỗ trợ, hướng dẫn huyện Nghĩa Hưng trong thực hiện công tác thu hồi đất để triển khai các dự án, hướng dẫn UBND huyện Nghĩa Hưng thiết lập kế hoạch, đúng quy định pháp luật các hồ sơ vi phạm hành chính, hành vi chiếm đất tại khu vực Cồn Xanh đối với các hộ nuôi trồng thủy sản (NTTS) thuộc phạm vi hai dự án công lý. Có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác GPMB, thu hồi đất. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động khẳng định thông điệp quyết tâm thực hiện công tác GPMB của tỉnh và xử lý nghiêm minh đối với các hộ có tình vi phạm. Bên cạnh đó, quyết liệt thúc đẩy Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện triển khai đầu tư xây dựng các dự án một cách kịp thời, không để đất hoang sau GPMB.

Giao Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hưng lãnh đạo, chỉ đạo ủy ban mạnh công tác tuyên truyền, chủ động tuyên truyền kịp thời thông tin về kết quả tiếp và trả lời của Ban Tiếp dân Trung ương, kết quả phiên tòa xét xử bị cáo Đinh Thị Ngọc Anh để các hộ NTTS tại khu vực Cồn Xanh chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông; tổ chức cho học sinh ký cam kết không mắc tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật, có kế hoạch kiểm tra giám sát và có các biện pháp ngăn chặn học sinh truy cập các thông tin, trò chơi độc hại, bạo lực trên mạng internet, tăng cường các biện pháp phòng ngừa tệ nạn cờ bạc và uống rượu bia...; góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn

động hiệu quả hơn. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành: Thực hiện quy trình xử lý, thu hồi đất đối với các hộ NTTS nằm trong khu vực thu hồi đất theo đúng quy định pháp luật để thực hiện hai dự án còn lại; Đơn đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện triển khai phương án thi công nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Xuân Thiện theo kế hoạch đảm bảo đúng quy định, đúng tiến độ, an ninh, an toàn; kịp thời khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong quá trình thi công, không để các đối tượng lợi dụng, gây phức tạp tình hình.

Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về các biện pháp thể hiện sự quyết liệt trong thực hiện chủ trương của tỉnh về thu hồi đất khu vực Cồn Xanh và sớm bàn giao mặt bằng để triển khai đầu tư các dự án theo đúng quy định pháp luật. Các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường bám sát, nắm chắc địa bàn, tình hình hoạt động khiếu kiện của các hộ NTTS ở khu vực Cồn Xanh; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình thu hồi đất và thi công các dự án tại khu vực Cồn Xanh; tiếp tục tranh thủ sự đồng thuận, ủng hộ chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực Cồn Xanh của các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo; đấu tranh, ngăn chặn, phản bác các luận điệu xuyên tạc, không để nảy sinh hoạt động xúi giục, kích động, khiếu kiện gây phức tạp tình hình.

Công an tỉnh chủ động thực hiện các nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, các Cục nghiệp vụ và trao đổi phối hợp giữa Công an các địa phương để phòng ngừa các âm mưu, ý đồ móc nối chỉ đạo của các đối tượng chính trị phản động với số đầu đơn và công dân khiếu kiện tại khu vực Cồn Xanh; chủ động đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động liên kết với số đối tượng khiếu kiện trong và ngoài tỉnh; phòng ngừa ngăn chặn các đối tượng chính trị phản động móc nối, kích động, xúi giục tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán và các thời điểm kỷ niệm quan trọng ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với Thanh tra tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, xử lý các vụ án, vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục tham mưu xây dựng báo cáo của Ban TVTU về tình hình kết quả triển khai thực hiện các dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Bí thư

Hưởng đến mục tiêu phát triển toàn diện cho trẻ em

(Tiếp theo trang 1) từ cấp tỉnh đến cơ sở đặc biệt quan tâm, chăm lo công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Các ngành chức năng phối hợp với các cơ quan báo chí đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tuyên truyền về bảo vệ, phòng ngừa trẻ em bị bạo lực, xâm hại, trẻ em bị tai nạn thương tích, lao động trẻ em bằng nhiều hình thức.

Trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 với chủ đề "Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em", các ngành chức năng, các địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, kỹ năng của trẻ em, gia đình, cộng đồng chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh, thực hiện đầy đủ quyền trẻ em. Sở LĐ-TB và XH phối hợp với các huyện, thành phố tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho 472 đại biểu là cán bộ phòng LĐ-TB và XH và cán bộ LĐ-TB và XH các xã, phường, thị trấn và cộng tác viên thôn, xóm, tổ dân phố làm công tác trẻ em. Tổ chức các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng bảo vệ chăm sóc trẻ em cho 1.320 đại biểu là cha mẹ, người chăm sóc trẻ em của 2 huyện Nam Trực, Xuân Trường; tổ chức tập huấn về quyền và bổn phận trẻ em, cung cấp kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, phòng chống xâm hại và phòng chống tai nạn thương tích cho 2.200 trẻ em ở 3 huyện Ý Yên, Trực Ninh và Giao Thủy. Cùng trong năm 2024, Đoàn

TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức 60 khóa dạy bơi miễn phí cho 3.156 em; 812 buổi sinh hoạt hè với các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, các lớp học kỹ năng sống, kỹ năng phòng, chống xâm hại, tai nạn thương tích, đuối nước, kỹ năng phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, kỹ năng an toàn trên môi trường mạng thu hút trên 20 nghìn trẻ em tham gia. Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ trẻ em; cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm xâm hại trẻ em; hướng dẫn trẻ em nhận biết nguy cơ bị xâm hại, kỹ năng bảo vệ bản thân; duy trì hoạt động 235 trang fanpage do Công an các đơn vị, địa phương quản lý trên mạng xã hội, đăng tải, chia sẻ trên 4.000 lượt tin, bài; phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức 105 buổi tuyên truyền ngoại khóa về phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy, tội phạm hình sự, phòng ngừa xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, phòng cháy chữa cháy, quy định về quản lý và sử dụng pháo, trật tự an toàn giao thông,

an toàn trường học, với hơn 63.500 lượt giáo viên, học sinh tham gia. Cùng với công tác tuyên truyền, các ngành chức năng, các địa phương triển khai hiệu quả nhiều chương trình, đề án, kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ em. Các chương trình và kế hoạch về chăm sóc sức khỏe trẻ em được triển khai thực hiện và có hiệu quả. 100% trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, trẻ em đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội được cấp thẻ Bảo hiểm y tế, được khám chữa bệnh miễn phí. Tỷ lệ trạm y tế xã, thị trấn có nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi đạt 81,85%. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể cân nặng và chiều cao của trẻ em dưới 5 tuổi giảm dần. 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh có công trình vệ sinh cho trẻ em. Tổ chức tốt Ngày Vi chất dinh dưỡng và các đợt uống Vitamin A cho trẻ em từ 6-60 tháng tuổi; Không có trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS mới, 100% trẻ em nhiễm HIV/AIDS trong diện quản lý được cung cấp các dịch vụ về y tế, giáo dục, tư vấn, hỗ trợ dinh dưỡng và phát triển thể chất... Chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp, bậc học được nâng cao. Tỷ lệ huy động trẻ em đi học mẫu giáo đạt 99%; Tỷ lệ trẻ em hoàn thành chương trình tiểu học đạt

100%; Tỷ lệ trẻ em hoàn thành trung học cơ sở đạt 99%. 100% các cơ sở giáo dục xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, không có bạo lực học đường; thực hiện tốt việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong hoạt động giáo dục, đặc biệt là giáo dục lối sống văn hóa, rèn luyện đạo đức cho học sinh; tích hợp, lồng ghép các nội dung có sự tham gia của trẻ em vào các chương trình chính khóa và hoạt động ngoại khóa phù hợp với cấp học, năng lực, sự phát triển của trẻ em. Các hoạt động chăm lo đời sống văn hóa tinh thần của trẻ em được các cấp, các ngành tích cực tham gia, các hoạt động vui chơi, giải trí văn nghệ, trò chơi dân gian tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho trẻ em. Thực hiện quyền tham gia của trẻ em, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức khảo sát, nắm bắt tình hình, nguyện vọng của trẻ em; tổ chức 812 buổi sinh hoạt hè với các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, các lớp học kỹ năng sống, kỹ năng phòng, chống xâm hại, tai nạn thương tích, đuối nước, kỹ năng phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, kỹ năng an toàn trên môi trường mạng thu hút trên 20 nghìn trẻ em tham gia; tổ chức các hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào

có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Sở LĐ-TB và XH phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Tổ chức Operation Smile tổ chức chương trình khám, phẫu thuật cho 16 trẻ em bị dị tật vùng mắt, mặt. Tiếp nhận và hỗ trợ 1.118 suất quà là sản phẩm thiết yếu, sữa dinh dưỡng, thuốc bổ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Công ty TNHH Nesle Việt Nam, Công ty Cổ phần Sao Thái Dương, Công ty Cổ phần Dược phẩm Fresh Life tài trợ.

Môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em được chú trọng. Công tác phòng ngừa, can thiệp giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được đẩy mạnh; tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt giảm so với cùng kỳ năm 2023 (0,9% so với năm 2023 là 1%). 99,6% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc bằng các hình thức khác nhau. Trên địa bàn tỉnh không có tình trạng tảo hôn; không có trẻ em nghiện ma túy, trẻ em bị bóc lột, trẻ em bị mua bán, trẻ em di cư, lánh nạn, tị nạn, trẻ em phải bỏ học kiếm sống chưa hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở; 100% trẻ em gặp thiên tai, thảm họa được cứu trợ, hỗ trợ kịp thời.

Với các giải pháp thiết thực, phù hợp trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em do các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện đã giúp trẻ em phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần, trở thành những chủ nhân tương lai đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển chung của tỉnh

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động

Tin, ảnh: NGỌC LINH



Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Nguyễn Hải Dũng, TUV, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và huyện Hải Hậu trao quà Tết cho công nhân lao động.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ngày 7/1, các đồng chí: Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Nguyễn Hải Dũng, TUV, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thăm, chúc Tết và tặng quà cho công nhân lao động Công ty TNHH Smart Shirt Hải Hậu là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài chuyên sản xuất ngành hàng may mặc xuất khẩu sang các nước châu Á, châu Âu. Hiện nay công đoàn cơ sở công ty có trên 1.600 đoàn viên. Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Ban chấp hành công đoàn cơ sở đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo tốt cho người lao động, 100% người lao động được thưởng Tết, được tham gia chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng 2025” với

các chương trình văn nghệ và hàng trăm phần quà may mắn.

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Mạnh Tiến; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Hải Dũng và lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao tặng 100 suất quà, tổng trị giá 130 triệu đồng cho công nhân lao động.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo đã đi thăm xưởng sản xuất và chúc Tết công nhân lao động công ty, đồng thời giao nhiệm vụ cho CĐCS công ty tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống cho công nhân lao động, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, ban hành các chính sách để hỗ trợ công nhân, người lao động nhất là người có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội để không ai bị bỏ lại phía sau ■

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025

(Tiếp theo trang 1)

tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tham mưu ban hành kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị; tham mưu quyết định thành lập các Tiểu ban phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; ban hành Hướng dẫn đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2025-2027... Tham mưu triển khai thực hiện khẩn trương, quyết liệt việc tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kịp thời tham mưu công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030; thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, chú trọng công tác luân chuyển, điều động cán bộ để tạo nguồn cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là bồi dưỡng theo chức danh cán bộ; thực hiện kịp thời các chế độ chính sách của Trung ương, của tỉnh đối với cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là công tác thẩm định, thẩm tra, rà soát thông tin liên quan đến cán bộ, đảng viên theo quy định.

Năm 2025, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh tiếp tục nỗ lực, quyết tâm triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chính ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh nhà đã đạt được trong

năm vừa qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức. Các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai khách quan, thận trọng, khoa học, dân chủ, bài bản, bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Trong đó, ngành Tổ chức xây dựng Đảng phát huy vai trò tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, nhất là việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, quy định về công tác cán bộ và thực hiện chính sách đãi ngộ để tạo sự đồng thuận, đồng bộ trong sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức.

Tham mưu chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; trọng tâm là tham mưu công tác nhân sự đại hội có chất lượng cao. Chú trọng phát hiện, lựa chọn, giới thiệu những cán bộ tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, được thủ thách trong thực tiễn, có kết quả, sản phẩm công tác rõ ràng.

Tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan tham mưu của cấp ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Quan tâm chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy vinh dự đón nhận Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023 của Chính phủ; tập thể và cá nhân đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Va nhận Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương ■

Năm 2024, vốn FDI giải ngân cao kỷ lục

(Tiếp theo trang 1)

chiếm 71,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Nếu không kể dầu thô, xuất khẩu đạt hơn 289 tỷ USD, tăng 12,4%, chiếm 71,4% tổng kim ngạch.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu của khu vực FDI đạt gần 241,6 tỷ USD, tăng 15,5%, chiếm 63,4% tổng kim ngạch nhập khẩu. Nhờ đó, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu gần 49,2 tỷ USD nếu tính cả dầu thô và 47,5 tỷ USD không kể dầu thô, giúp bù đắp phần nhập siêu hơn 25,4 tỷ USD của khu vực doanh nghiệp trong nước, đưa cả nước đạt mức xuất siêu 23,8 tỷ USD.

Về đối tác đầu tư, 114 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam trong năm 2024. Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 10,21 tỷ USD, chiếm 26,7% tổng vốn, tăng 31,4% so với năm 2023. Hàn Quốc đứng thứ hai với gần 7,06 tỷ USD, chiếm 18,5%, tăng 37,5%. Tiếp theo là Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc) và Nhật Bản.

Về địa bàn đầu tư, Bắc Ninh dẫn đầu với gần 5,12 tỷ USD, gấp hơn 2,8 lần so với năm 2023. Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh lần lượt đứng thứ 2 và 3 với hơn 4,94 tỷ USD và 3,04 tỷ USD ■

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2025

(Tiếp theo trang 1)

29 khách hàng được vay mới tổng số tiền 152,5 tỷ đồng. Riêng Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh áp dụng biện pháp tạm dừng thu lãi đối với toàn bộ dư nợ bị ảnh hưởng do dịch bệnh cho người dân.

Năm 2025, ngành Ngân hàng tỉnh tập trung triển khai các nhiệm vụ tại Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia theo chỉ đạo của NHNN và UBND tỉnh, góp phần cùng toàn ngành thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. NHNN Chi nhánh tỉnh chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tăng trưởng tín dụng phù hợp với định hướng toàn quốc (khoảng 16%), có điều chỉnh linh hoạt phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế.

Tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các rủi ro, tổn tại và sai phạm của tổ chức tín dụng, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng trên địa bàn. Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án, Kế hoạch thanh toán không dùng tiền mặt của NHNN và UBND tỉnh giai đoạn 2021-2025; đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động thanh toán. Cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng và các dịch vụ ngân hàng, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hệ số tin nhiệm và niềm tin của người dân.

Sáng 7/1, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/2/1995 - 16/2/2025) và triển khai nhiệm vụ năm 2025. Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, BHXH tỉnh có những bước tiến vững chắc, với những kết quả khá toàn diện. Số người tham gia và số tiền thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) đã có những bước tăng trưởng vượt bậc. Tổng số thu BHXH, BHYT trong 30 năm là 53.175 tỷ đồng. Số người lao động tham gia BHXH bắt buộc đến 31/12/2024 là 235.366 người, tăng gần 3,2 lần so với năm 1995. Số người tham gia BHXH tự nguyện đến ngày 31/12/2024 là 37.448 người, tăng 37.315 người (tăng hơn 50 lần) so với năm 2008. Số người tham gia BHYT đến ngày 31/12/2024 là 1.745.105 người, chiếm xấp xỉ 93% dân số toàn tỉnh.

Song song với công tác thu

nộp BHXH, BHYT; công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT luôn được quan tâm chỉ đạo sâu sát. BHXH tỉnh đã tổ chức tốt việc cấp sổ BHXH cho người lao động, BHYT cho các đối tượng kịp thời đảm bảo quyền lợi của đối tượng. Tỷ lệ cấp sổ cho người lao động đạt trên 98%. 100% người dân tham gia BHYT được nhận thẻ BHYT theo đúng thời gian quy định. Từ năm 1995-2025, BHXH tỉnh đã xét duyệt và chỉ trả kịp thời hàng trăm nghìn người hưởng các chế độ, trong đó trên 60 nghìn người hưởng chế độ dài hạn, gần 65 nghìn người hưởng chế độ một lần. Ngoài ra, các chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe cũng được giải quyết kịp thời cho người lao động. Việc giải quyết cũng như điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo quy định của Nhà nước được thực hiện kịp thời, chính xác, khách quan đã tạo nên sự tin tưởng, đồng thuận của nhân dân, tạo cơ sở nền tảng vững chắc phát triển mở rộng đối tượng, tiến tới BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân. Hàng năm, trên cơ sở quy định của Luật BHXH và hướng dẫn của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đã chỉ đạo tổ chức tốt công tác chỉ trả các chế độ BHXH cho các đối tượng thụ hưởng chế độ chính sách.

Công tác giám định BHYT đã được BHXH tỉnh triển khai kịp thời, từng bước đi vào nền nếp. Từ năm 2003 đến nay, BHXH tỉnh đã thực hiện giám định cho trên 20 triệu lượt người với tổng chi phí khám, chữa bệnh từ quỹ BHYT hơn 16 nghìn tỷ đồng. Với những kết quả đạt được, BHXH tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (năm 1996, 1999, 2009); năm 2011 được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, năm 2020 được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục công tác tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong triển khai chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Phối hợp với các ngành, các cơ quan có liên quan để tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT; tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về cải cách chính sách BHXH, Luật BHXH, Luật BHYT sửa đổi; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định mới của Luật BHXH, Luật BHYT sửa đổi, bổ sung vào được Quốc hội thông qua. Thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động, các cơ sở y tế ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT ■

Nhiều vùng biển động, gió mạnh cấp 6

(Tiếp theo trang 1)

không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 10-13 độ C, vùng núi Bắc Bộ 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Huế phổ biến 15-18 độ C; Thủ đô Hà Nội trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 10-13 độ C. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, từ trưa và chiều 8/1 có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m. Vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa) và vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao 2-4m.

Từ chiều 8/1, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-4,5 m. Độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

Từ trưa và chiều 9/1, khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc lại mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m. Từ chiều 9/1, vịnh Bắc Bộ, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-6m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm 9/1, khu vực Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác ■

Thời sự Quốc tế

Kỳ vọng vào một Đông Nam Á vững vàng “vượt cơn gió ngược”

Năm 2025 được dự báo là năm đầy thách thức đối với các quốc gia Đông Nam Á, trong bối cảnh thế giới đối mặt suy thoái, nhiều căng thẳng địa chính trị cũng như sự phân mảnh thương mại. Tuy nhiên, giới phân tích vẫn đặt niềm tin vào một Đông Nam Á sẽ vững vàng vượt “cơn gió ngược” như nhiều lần thoát hiểm ngoạn mục trước đây.

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nâng dự báo tăng trưởng của khu vực Đông Nam Á từ mức 4,5% lên 4,7% nhờ xuất khẩu mạnh mẽ và chỉ tiêu vốn công ở các nền kinh tế lớn. Tăng trưởng kinh tế của nhiều quốc gia thành viên ASEAN, trong đó có Malaysia, Thái Lan, Singapore và Việt Nam, được hỗ trợ bởi nhu cầu trong nước dồi dào, lạm phát thấp và đầu tư công bền vững. Việt Nam ghi nhận sự gia tăng đầu tư nước ngoài, trong khi các nền kinh tế như Indonesia và Philippines tiếp tục đạt mức tăng trưởng theo dự báo trước đó.

Tuy nhiên, nền kinh tế khu vực Đông Nam Á vẫn đối mặt nhiều rủi ro, như căng thẳng địa chính trị bùng phát ở nhiều khu vực, sự phân mảnh thương mại và các thảm họa thời tiết khác

ngiệt tác động xấu đến ngành nông nghiệp và cơ sở hạ tầng. Do đó, ADB dự báo tăng trưởng của Đông Nam Á sẽ duy trì ở mức 4,7% trong năm 2025, dù các chính sách của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có thể gây ảnh hưởng tiêu cực. Tại Indonesia - nền kinh tế lớn nhất khu vực, những rào cản đang ngày càng rõ rệt, bắt nguồn từ tiêu dùng gia đình chậm lại do số người thuộc tầng lớp trung lưu sụt giảm. Trong khi đó, Thái Lan đang nỗ lực phục hồi nền kinh tế, vốn bị tác động nặng nề bởi đại dịch COVID-19, nhất là ở các ngành du lịch và dịch vụ. Tuy nhiên, mức tiêu dùng trong nước thấp, nợ gia đình tăng có thể là những yếu tố cản trở mục tiêu này. Giới phân tích cho rằng ngay cả Malaysia và Việt Nam - hai quốc gia ghi nhận thành tích kinh tế ấn tượng năm 2024, cũng

có khả năng phải đối mặt thách thức duy trì đà tăng trưởng và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong bối cảnh khó khăn toàn cầu ngày càng tăng.

Trước nguy cơ xảy ra cuộc chiến thuế quan mới, các nhà phân tích cho rằng các quốc gia Đông Nam Á cần đa dạng hóa thị trường của mình. Tuy nhiên, điều này sẽ không dễ dàng, khi một số nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang đối mặt bất ổn chính trị và suy thoái kinh tế, trong khi các cường quốc Đông Á như Trung Quốc và Nhật Bản vẫn đang vật lộn với tình trạng giảm phát. Bên cạnh đó, những thay đổi trong chính sách thương mại, tài chính và nhập cư của Mỹ có thể làm giảm tăng trưởng và làm tăng lạm phát tại các quốc gia châu Á đang phát triển. ADB nhấn mạnh những tác động này sẽ rõ rệt sau năm 2025.



Một góc thành phố Hà Nội. (Ảnh TRẦN HẢI)

Một báo cáo rất thú vị do Ngân hàng HSBC vừa công bố cho thấy, với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm ở mức 4,7%, các nước Đông Nam Á sẽ vượt Nhật Bản về quy mô kinh tế vào năm 2029. Thời điểm đó, khu vực này vẫn duy trì vị trí thứ 5 trong danh sách nền kinh tế lớn nhất thế giới, trong khi Ấn Độ vươn lên vị trí thứ 4 và Nhật Bản đứng thứ 6. HSBC lưu ý tăng trưởng của khu vực Đông Nam Á không phải nhờ nhân khẩu, vì tỷ trọng dân số toàn cầu đã đạt đỉnh vào năm 2012, ở mức 8,59% và sẽ giảm dần còn 8,33% giai đoạn 2024-2035. Ngân hàng này lý giải chia khóa nằm ở chất lượng tăng trưởng cải thiện thông qua đổi mới, sáng tạo và vươn lên trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Kết quả này cũng phản ánh trong thị trường sản xuất

công nghệ cao, kinh tế của sáu nước Đông Nam Á, gồm Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Philippines và Việt Nam, cùng với Trung Quốc ghi nhận sự vượt trội về mở rộng sản xuất. Khu vực này gia tăng thị phần trong xuất khẩu hàng hóa từ 6,1% năm 2005 lên 7,4% năm 2023. Ngoài hàng hóa, khu vực này còn xuất khẩu dịch vụ trong các ngành điện tử, viễn thông, tài chính..., lĩnh vực mà Singapore dẫn đầu với vai trò trung tâm tài chính. Tổng doanh thu xuất khẩu dịch vụ tài chính năm 2023 của Đảo quốc Sư tử đạt 2,6 tỷ USD.

Các chuyên gia kinh tế nhận định, với sự nhanh nhạy và linh hoạt như vậy, khu vực Đông Nam Á bước vào năm 2025 với nhiều cơ hội thành công, dù đối mặt không ít thách thức ■

YÊN LINH

TIN THẾ GIỚI

(Tiếp theo trang 1)

công nhận ứng cử viên đối lập Gonzalez Urrutia là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tại Venezuela ngày 28/7/2024. Caracas bác bỏ tuyên bố trên, cho rằng đây là hành động có thường luật pháp quốc tế và vi phạm nguyên tắc không can thiệp. Theo kế hoạch, ông Nicolas Maduro sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ 2025-2031 vào ngày 10/1, sau chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 7.

Đặc phái viên Liên hợp quốc đến Yemen thúc đẩy các nỗ lực hòa bình

Ngày 6/1, Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) tại Yemen Hans Grundberg đã đến Thủ đô Sanaa của Yemen, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên sau gần hai năm nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình tại quốc gia này.

Đặc phái viên Grundberg đã đến sân bay quốc tế Sanaa, và được các quan chức Houthi đón tiếp. Trong một tuyên bố ngắn được đăng trên mạng xã hội X, Đặc phái viên Grundberg nhấn mạnh mục đích chuyến thăm là hối thúc lực lượng Houthi có các hành động cụ thể và cần thiết cho tiến trình hòa bình tại Yemen. Ngoài ra, chuyến thăm cũng nhằm thúc đẩy việc trả tự do cho các nhân viên của LHQ, các tổ chức phi chính phủ, các nhân viên ngoại giao đã bị Houthi bắt giữ trước đó.

Từ cuối năm 2014, Yemen đã chìm trong xung đột khi lực lượng Houthi nổi dậy chống lại chính phủ được quốc tế công nhận và nắm quyền kiểm soát Thủ đô Sanaa. Năm 2015, liên minh quốc tế do Saudi Arabia dẫn đầu đã can thiệp quân sự để hỗ trợ Chính phủ Yemen trong cuộc xung đột kéo dài này. LHQ ước tính đã hàng trăm nghìn người đã thiệt mạng và hàng triệu người rơi vào nạn đói ở Yemen. Từ năm 2022 khi thỏa thuận ngừng bắn do LHQ làm trung gian không tiếp tục được gia hạn, các nỗ lực ngoại giao đã không thể đưa các bên ngồi vào đàm phán để chấm dứt cuộc xung đột ■